



ที่ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๐๖๗/๕๑

ศาลากลางจังหวัดตราด

ถนนราชบุรีนิยม ตร ๒๓๐๐๐

๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔  
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด อัยการจังหวัดตราด อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตราด ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดตราด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง ผู้บังคับหน่วยฝ่ายทหาร นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นายกเทศมนตรีเมืองตราด ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ ประธานสภาเกษตรจังหวัดตราด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด ประธานหอการค้าจังหวัดตราด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตราด ประธานชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัดตราด นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ประธานองค์กรชุมชนคนตราด ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด และนายกสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด

อ้างถึง หนังสือจังหวัดตราด ด่วนที่สุด ที่ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๐๙๕๔ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ที่เป็นผู้แทนกระทรวง จำนวน ๑ ชุด  
ตามที่จังหวัดตราดกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด นั้น

จังหวัดตราด โดยฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง และถือปฏิบัติ/ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยดาวนโหลดรายงานการประชุมได้ทางเว็บไซต์ <http://www.trat.go.th> หัวข้อ “รายงานการประชุม” หากประสงค์จะแก้ไขกรณณาแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ดำเนินการดังนี้

๑. หากมีข้อราชการที่จะนำเสนอในที่ประชุม ให้ส่งเรื่องพร้อมรายละเอียดให้สำนักงานจังหวัดตราด ภายในวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. หากพ้นกำหนดดังกล่าวให้นำเสนอด้วยตนเองในที่ประชุม
๒. หากต้องการแจกจ่ายเอกสารในที่ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้จัดทำเป็นเอกสารดิจิทัล (Digital Document) เพื่อลดปริมาณขยะและประหยัดทรัพยากร โดยจัดส่งไฟล์ข้อมูลให้สำนักงานจังหวัดตราด ภายในวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อจัดทำวาระการประชุมต่อไป

/ ๓. ให้ส่วนราชการ...

๓. ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน แจ้งกำหนดจัดงาน/กิจกรรม ที่เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงาน ซึ่งจังหวัดจะรวบรวมเผยแพร่ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดจัดงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการภายหลัง เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. หากมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน กรุณาจัดส่งข้อมูลบุคคล (ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง) พร้อมไฟล์ภาพ ให้ฝ่ายเลขานุการเพื่อแนะนำตัวในที่ประชุม

๕. การแต่งกาย ข้าราชการ : เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีทึบคอพับแขนยาว เจ้าหน้าที่ของรัฐ : ชุดปฏิบัติงานตามสังกัด องค์กรอื่นและภาคประชาชน : ชุดสุภาพ สวมหมวกกอนามัย หรือหมวกผ้า

เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการระบาดระลอกใหม่ได้กระจายไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว เพื่อลดความแออัด และดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตราด จึงมีความจำเป็นต้องลดจำนวนคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดตราด จึงขอเชิญคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราดที่เป็นผู้แทนกระทรวงกระทรวงละ ๑ ท่าน เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด สำหรับคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราดที่ไม่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมฯ ให้รับฟังการประชุมด้วยระบบ Cisco Webex Meetings ณ สำนักงานที่ตั้งในวัน และเวลา ดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการ IOS และระบบปฏิบัติการ android โดยค้นหาคำว่า “Cisco Webex Meetings”

จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

1 นน

(นายภิญโญ ประกอบผล)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๙๕๑ ๑๒๘๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ trat@moi.go.th